



ที่ ศธ ๐๗๐๓๘ /ว ๒๗๗

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี  
๙๗/๓๒ หมู่ ๑ ถนนพระยาสุรเสนา  
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme ๒๐๒๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลและนิติการ ส่งสำเนาหนังสือสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๕/๖๔๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme ๒๐๒๔ (ACYLS) รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการทุนการศึกษาข้างต้น เป็นข้อริเริ่มระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ความร่วมมือทางการศึกษาและการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงทางวิชาการ โดยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากรของ อาเซียน จำนวน ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) หลักสูตรทุนสำหรับการวิจัยแลกเปลี่ยน จำนวน ๒ ทุน ๒) หลักสูตร ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน ๔ ทุน และ ๓) หลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๕ ทุน

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่

(ก) เป็นข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน (ผู้ที่ทำงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน และอาเซียน-จีน หรือเคยทำงาน/ศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรืออาเซียน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

(ข) สำหรับหลักสูตรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีอายุไม่เกิน ๔๕ ปี

(ค) สำหรับหลักสูตรทุนสำหรับการวิจัยแลกเปลี่ยน ไม่จำกัดอายุ

(ง) มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า ๑ ปี และ

(จ) มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ IELTS ๕.๐ TOEFL ๘๐ คะแนน TOEIC ๗๕๐ คะแนน หรือ CEFR ระดับ B๒ ขึ้นไป

ในกรณี...

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา ดังกล่าวให้นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้หากผู้สนใจสมัครและมีคุณสมบัติถูกต้องตาม รายละเอียดข้างต้นสามารถส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาคัดเลือกก่อนจะ เสนอชื่อผู้สมัครไปยังคณะกรรมการ (ACYLS) ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเป็นขั้นสุดท้าย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รายละเอียดเพิ่มเติมตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางวิบูลย์ พลพร้อมมูล)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดชลบุรี

กลุ่มอำนาจการ

โทร ๐ ๓๘๒๘ ๗๑๔๘/โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๗๙๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : cbi\_nfedc@nfe.go.th



รายละเอียดเพิ่มเติม